

Thư gửi BTC Đội Học của Thầy cũ u Viên Trưởng

Tác Giả: Cựu Viên Trưởng Trại Minh Công
Thứ Tư, 13 Tháng 7 Năm 2011 18:29

Sau khi tham dự Đội Học 45 năm Học Viên CSQG, cựu Viên Trưởng rất hài lòng và đã gửi thư vâng nhâng lời ân cần đến BTC.



Thân gửi các Anh: DQ Quang Nê, Thái Văn Hòa và toàn thể Anh Chị Em trong Ban Tổ Chức Đội Học,

Phó Viên Trưởng Phạm Công Bách và tôi xin có lời chúc mừng sự thành công xuất sắc và cảm ơn Ban Tổ Chức đã hy sinh công sức, bỏ thì giờ và công tiền bạc, để tổ chức một Lễ Kỷ Niệm 45 Năm Học Viên CSQG thành công ngoài dự tưởng và sự mong đợi của mọi người.

Nhìn thầy sự bền bỉ rèn luyện của tuổi và sự phôi hập để tiếp nối các anh chị: Thái Văn Hòa, DQ Nê, Thầy, Túc, ĐT Đíp, Thái...và nhiều anh chị khác nữa mà tôi không nhớ hết tên, làm chúng tôi rất cảm động và hãnh diện. SVSQ Học Viên quân là đa năng và có tinh thần dũng cảm cao khi cùng làm việc với nhau.

Tôi còn nhớ các chương kiện tình đồng đội và đồng môn thắm thiết này khi anh Bách, tôi, TS Trưởng An Bài, các cựu Giảng Sĩ Trưởng Quan An, Nguyễn Ngọc Võ và Liên Đoàn Trưởng LĐSV Ngô Bá Phước tới thăm buổi Họp Mặt tại Đội Học của Các Khóa vào Thứ Bảy July-2-2011 tại nhiều địa điểm khác nhau. Tất cả đều chung minh một điều: Các Bạn đã là những Sĩ Quan thực cách mà Học Viên và LL-CSQG luôn hãnh diện.

Xin cảm ơn phần thưởng tinh thần mà Ban Tổ Chức và tất cả Các Bạn, các Khóa tham dự Ngày

Thư gửi BTC Địch Hội của Thầy cũ u Viên Trùng

Tên: Cựu Viên Trùng Trùng Minh Công
Thư: 13 Tháng 7 Năm 2011 18:29

Kính Niệm 45 Năm Học Viên đã dành cho Ban Giám Địch Hội, Giảng Sĩ Đoàn, Liên Đoàn Sinh Viên và toàn thể SQ, Nhân Viên phục vụ tại Học Viên.

Một vị Giảng Sĩ đáng kính mà tôi không thể không nhắc tới và tri ân : đó là Giáo Sĩ Trùng An Bài. GS.Bài đã tận tình chỉ dạy SVSQ trong nhiều Khóa và còn hết lòng hỗ trợ Ban Tổ Chức trong Địch Hội vừa qua.

Mong rằng tất cả chúng ta còn được gặp nhau trong Lễ Kính Niệm 50 Năm sắp tới (và nhớ GS.Trùng An Bài đã nói : tại Học Viên Thủ Đức).

Thân mến chúc sức khỏe và chào tất cả Các Bạn,

Trùng Minh Công,
Phụ Công Bức.

TB. Xin hai anh Nê và Hòa vui lòng chuyển Thư Cảm Ơn này của tôi tới tất cả các bạn trong Ban Tổ Chức, các Địch Diên các Khóa cũng như tất cả Các Bạn đã và tham dự Lễ Kính Niệm 45 Năm Học Viên vừa qua.